



ประกาศจังหวัดเลย  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคนพิการ  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นั้น  
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวอรดา เข้มจันทร์	
๒	๐๐๒	นายรัชชัย สารมะโน	

บัดนี้รายชื่อดังกล่าวให้เป็นยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อ  
เป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิก  
การขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไปใช้ได้  
ไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน  
การสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้เป็นอันถูกยกเลิก

๕. ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
(คนพิการ) ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  
๑๐๖ ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย พร้อมนำใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  
๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย มาในวันรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ  
ทั่วไปรายใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อ  
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการจัดจ้าง  
ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายพิสิฐ เพิ่มพูน)

สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย